

SỞ Y TẾ THANH HÓA  
TRUNG TÂM Y TẾ THIỆU HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 75/TTYT-CV

V/v rà soát, báo cáo và đề xuất số lượng  
tủ lạnh bảo quản vắc xin

Thiệu Hóa, ngày 19 tháng 7 năm 2023

**Kính gửi:** Trạm y tế các xã, thị trấn.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Y tế Thanh Hóa, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ (UNICEF, WHO) hệ thống dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin tiêm chủng mở rộng và vắc xin phòng COVID-19 tại các tuyến trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được đầu tư, nâng cấp, bổ sung mới cả về số lượng và chất lượng. Hệ thống tủ lạnh mới được bổ sung đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động tiêm chủng trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng đảm bảo an toàn tiêm chủng.

Thực hiện công văn số 1303/VSDTTU-TCQG ngày 17/7/2023 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc báo cáo và đề xuất đơn vị cần trang bị tủ lạnh chuyên dụng bảo quản vắc xin và công văn số 1020/KSBT-PCBTN ngày 18/7/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa về việc rà soát, báo cáo và đề xuất số lượng tủ lạnh bảo quản vắc xin các tuyến. Để đảm bảo hiệu quả sử dụng tủ lạnh bảo quản vắc xin tiêm chủng mở rộng tại các tuyến, tránh trùng lặp, đồng thời có cơ sở đề xuất với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và các nhà tài trợ, Trung tâm Y tế huyện Thiệu Hóa đề nghị Trạm Y tế xã, thị trấn thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Rà soát, báo cáo số lượng và tình trạng sử dụng tủ lạnh chuyên dụng được phân bổ từ năm 2019 đến nay (nguồn UBND tỉnh, nguồn UNICEF, nguồn WHO). Đề xuất điều chuyển những tủ lạnh không có nhu cầu sử dụng tại các đơn vị để đảm bảo hiệu quả sử dụng tủ lạnh trong bảo quản vắc xin tiêm chủng tại các tuyến (theo phụ lục 1 đính kèm).

2. Đối với tủ lạnh chuyên dụng bảo quản vắc xin tại tuyến xã:

Tủ lạnh HBC-80: rà soát, báo cáo và lập danh sách các xã, phường, thị trấn đã có tủ lạnh HBC-80; đề xuất danh sách các xã cần trang bị tủ lạnh chuyên dụng HBC-80 để bảo quản vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng (theo phụ lục 4 đính kèm).

3. Trạm Y tế xã, thị trấn báo cáo bằng văn bản về gmail [tiemchungthieuhoa@gmail.com](mailto:tiemchungthieuhoa@gmail.com), Khoa Kiểm soát dịch bệnh và HIV/AIDS – Trung tâm Y tế Thiệu Hóa trước ngày 21/7/2023 để tổng hợp báo cáo Trung tâm

Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương theo quy định, đồng thời chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng số liệu báo cáo của đơn vị.

Nhận được công văn này, đề nghị trưởng Trạm Y tế xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện./.

*Nơi nhận:*

- Như trên (th/h);
- Lưu: VT, KSDB&HIV/AIDS.



BSCKI: *Trịnh Thị Hương*